



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
29 กันยายน 2562



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, thaiPBS

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. กล่าวว่า สร.ได้แจ้งทางการเมียนมาว่าประเทศไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยเตรียมความพร้อมยาเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ที่น่าเป็นห่วงคือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย ดังนั้น ร้านค้า ประชาชนทั่วไป ขอให้ช่วยกันสอดส่อง หากเห็นคนที่น่าจะเข้าเมืองมาแบบไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบ โดยเฉพาะถ้ามีอาการโรคระบบทางเดินหายใจต้องดูแลเป็นพิเศษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, js100, tnthailand, thebangkokinsight)

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. เปิดเผยมาตรการของสร.ในการรับมือโควิด 19 ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา มี 2 แนวทาง 1.ควบคุมการเข้าออกระหว่าง 2 ประเทศ โดยบูรณาการร่วมกันทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง และสาธารณสุข โดยเฉพาะการป้องกันตามช่องทางธรรมชาติแนวชายแดน 2.สร.ออกตรวจโดยรถตรวจโรคติดเชื้อวินริภัยพระราชทาน นอกจากนี้ ยังเตรียมพร้อมเรื่องสถานบริการทางการแพทย์ทุกระดับ, เตรียม อสม., หน้ากากอนามัย, ชุด PPE, ตั้งวอร์รูมที่ สร. เพื่อติดตามสถานการณ์ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะเข้าไปสนับสนุนได้ทันที ขณะที่เมียนมาพร้อมให้ความร่วมมือกับไทยเช่นกัน นับเป็นการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญของไทยซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศให้กับประเทศเพื่อนบ้าน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการ รมว.สร. พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดประชุม อสม. ภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกที่ 2 และกระตุ้นเตือนให้ตระหนักในการป้องกันตนเอง

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ประชาไท, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไท, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, สำนักข่าวอิศรา, thebankokinsight, thainews, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, acnews, nationtv, workpointtoday, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, businesstoday, bluechipthai, sanook, kapook, thaiPBS)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค.รายงานสถานการณ์โควิด 19 วันที่ 28 ก.ย. พบผู้ป่วยรายใหม่ 22 ราย เป็นทหารกลับจากปฏิบัติการที่ชูดานใต้ 16 ราย ไม่แสดงอาการ คนไทยกลับจากอินเดีย 4 ราย ปากีสถาน 1 ราย และฟิลิปปินส์ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,545 ราย รักษาหายแล้ว 3,369 ราย เสียชีวิตสะสม 59 ราย ศบค.มีมติขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 31 ต.ค. 2563

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวว่า ที่ประชุมได้วางแผนป้องกันการแพร่ระบาด โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน ได้สั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลเข้มงวดตลอดแนวชายแดน ส่วนการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อยู่ระหว่างการจัดทำแอปพลิเคชันติดตามตัว ยืนยันว่าการผ่อนคลายเป็นไม่ใช่การสนับสนุนธุรกิจ แต่เป็นการช่วยลูกจ้างและพนักงานจำนวนมากและเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ ขอให้เชื่อมั่นว่าด้านสาธารณสุขของไทยมีความพร้อม และขอประชาชนเข้าใจ รวมถึงยังต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และการเว้นระยะห่างเช่นเดิม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า การอนุญาตให้ต่างชาติเข้าประเทศกำหนดไว้ 6 กลุ่ม คือ 1.นักกีฬาต่างชาติเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 6-16 ต.ค. 2563 2.แนวทางการปฏิบัติในการกักตัวนักบินและลูกเรือ บ.การบินไทย ในเที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับไทย 3.การอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non Immigrant) ประเภทต่างๆ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 4.การกำหนดเงื่อนไขผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับกลุ่ม Long Stay ตามที่กรม.เห็นชอบหลักการ เมื่อ 15 ก.ย. 2563 5.การอนุญาตผู้ถือบัตร APEC Card โดยจะเลือกประเทศที่เสี่ยงน้อย เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ฮองกง และ 6.การอนุญาตให้ผู้ประสงค์จะพำนักในประเทศไทยในระยะเวลายาว โดยอยู่ได้ 60 วัน สามารถขอต่อได้อีก 30 วัน ต้องมีบัญชีฝากย้อนหลัง 6 เดือน เทียบเป็นเงินไทยไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท ก.การต่างประเทศจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาต นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบในหลักการให้สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน BWF World Tour ในช่วง ม.ค. 2564

-ที่ประชุมรับทราบการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้ 1.การตรวจสำหรับการเฝ้าระวังในกลุ่มต่างๆ ได้แก่ การเฝ้าระวังในระบบปกติ, การเฝ้าระวังในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะหรือพื้นที่เฉพาะ และการเฝ้าระวังพิเศษในกลุ่มอื่นๆ ตามสถานการณ์ 2.การตรวจสำหรับการสอบสวนระบาดวิทยา กรณีพบผู้ป่วยยืนยันอย่างน้อย 1 รายขึ้นไป ได้แก่ การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด, การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก และการค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน กรณีพบผู้ป่วยต่อเนื่องเกิน 28 วัน และ 3.การตรวจเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ได้แก่ ผู้ป่วยต้องการตรวจเอง และการตรวจในสถานประกอบการที่ต้องการเปิดกิจการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ)

ประเด็นข่าว

-นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า มีการพูดคุยกำกับตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ทั้งเรื่องการแพร่ของโรคและการคัดกรองทั้งขาเข้าและขาออก จะต้องทำอย่างเป็นระบบ โดยดูเรื่องการกักตัวแต่ละชุดและมีการตรวจตราอย่างดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, thebangkokinsight, thaigov)

-โฆษก ศบค. ชี้แจงกรณีปรับการบริหารจัดการหน้ากักกอนามัยทางการแพทย์ที่ผลิตในไทย โดยยังคงเป็นสินค้าควบคุม หากพบขายเกินราคา ให้แจ้งเบาะแสที่สายด่วน 1111

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายสุพวงศ์ กิติภักย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน สั่งระงับการใช้ช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย และบ้านห้วยผึ้ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่ 1-31 ต.ค. จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ประเด็นผลกระทบ

1.เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบพิเศษ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, thestandard, thebangkokinsight, tnnthailand, newtv, Thaiquote, newtv.) สวท., ทีวีช่อง 3, TNN, NBT

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ขอให้มั่นใจว่า สธ. มีความพร้อมที่จะควบคุมโรคและรักษาพยาบาล ยืนยันว่า แนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภท Special tourist Visa (STV) เป็นการผ่อนคลายไปเรื่อยๆ เหมือนกับการลือกตาวนที่ผ่านมา ไม่มีภูเก็ตโมเดลแต่เป็นไทยแลนด์โมเดล ส่วน พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังจำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ไม่ใช่ลดธงสีธงเขียว สำหรับแนวคิดลดวันกักตัวเหลือ 10 วันหรือ 7 วัน ศบค.ยังไม่ได้มีการหารือ เพียงแต่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่ปรึกษารัฐมนตรี กำลังหารือเพิ่มวิธีการตรวจเพื่อให้ทราบว่าใครเคยติดเชื้อ โดยทางจุฬาฯ ได้ศึกษาประมาณ 100 เคส พบว่าจะสามารถตรวจเจอเชื้อได้ราวๆ 4-5 วัน ไม่เกิน 7 วัน แต่จะต้องศึกษาเพิ่มประมาณ 1,000 คน จึงมอบให้กรมควบคุมโรคและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดำเนินการตรวจในสถานที่กักกันของรัฐ ซึ่งถ้าเป็นไปได้ตามผลการศึกษาแรก 100% ถึงจะมีการพิจารณาลดจำนวนวันกักตัวได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า) เว็บไซต์บ้านเมือง

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ โดยมีวาระสำคัญในการพิจารณาหลักเกณฑ์การเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภท Special Tourist VISA (STV) ซึ่งก.การท่องเที่ยวฯ ก.สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว โดยมีมาตรการเฝ้าระวังและข้อปฏิบัติก่อนการเดินทางเข้าประเทศ และเมื่อถึงไทยแล้วจะต้องมีการกักตัว 14 วัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ, จส.100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-ศบค. เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่มีศักยภาพและกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ขอเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ตามที่ ก.การต่างประเทศเสนอ แบ่งเป็น มาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่ 29 ก.ย. ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ถือวีซ่าแบบ Non-Immigrant "O-A" สำหรับชาวต่างชาติอายุ 50 ปีขึ้นไป เข้ามาเพื่อพักผ่อนโดยไม่ประสงค์ประกอบอาชีพ พำนักในไทยได้ 1 ปี ต้องแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท กลุ่มที่ 2 ผู้ถือวีซ่าแบบ Non-Immigrant "O-X" พำนักระยะยาว 5 ปี สำหรับชาวต่างชาติอายุ 50 ปีขึ้นไป มีสัญชาติและถือหนังสือเดินทางของ 14 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร แคนาดา สหรัฐอเมริกา ต้องแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากในธนาคารในไทยไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท โดยทั้ง 2 กลุ่มต้องมีกรมธรรม์ประกันสุขภาพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักในไทย กรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท กลุ่มที่ 3 นักธุรกิจต่างชาติที่ถือ APEC Business Travel Card มีระยะเวลาพำนักในไทยได้ 60-90 วัน นำร่อง 8 ประเทศ หรือเขตเศรษฐกิจที่มีอัตราการติดเชื้อโควิด 19 ต่ำ ได้แก่ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีนและฮ่องกง โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขของไทยอย่างเคร่งครัด และกักตัวใน ASQ 14 วัน

มาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 2 เริ่ม 9 ต.ค. ประกอบด้วย 4 กลุ่ม 1.ผู้ถือวีซ่า Non-Immigrant รหัส B สำหรับผู้เข้ามาติดต่อหรือประกอบธุรกิจและทำงานในประเทศไทย สามารถพำนักในไทยได้นาน 90 วัน 2.ผู้ถือวีซ่า Non-Immigrant รหัส EX เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือ พำนักได้ 90 วัน 3.ผู้ถือวีซ่า Non-Immigrant รหัส RS เป็นกลุ่มนักวิจัยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์หรือผู้ฝึกสอนในสถาบันการศึกษาในราชอาณาจักร พำนักได้ 90 วัน 4.กลุ่มผู้ถือวีซ่าประเภทท่องเที่ยวรหัส TR เป็นผู้ที่พำนักในไทยระยะสั้นหรือยาว ต้องแสดงสำเนาบัญชีเงินฝากไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท สามารถพำนักในไทยได้ 60 วัน

นอกจากนี้ ศบค.ยังเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเป็นกลุ่มชาวต่างชาติกลุ่ม STV คาดว่าจะเริ่มภายในเดือน ต.ค. โดย ก.การต่างประเทศจะแจ้ง ตม.ของประเทศต้นทางทั่วโลกให้ทราบ ขณะที่ ก.มหาดไทยกำลังจัดทำประกาศกระทรวงฯ และเตรียมนำเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบก่อนจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า เทียบวันแรกที่เจอนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย คือกลุ่มนักท่องเที่ยวจากเมืองกว่างโจว ประเทศจีน 150 คน และเดินทางเข้ามาเพิ่มเติมวันที่ 25 ต.ค. 126 คน และวันที่ 1 พ.ย. เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียและเซแกน 120 คน สำหรับที่พักจะเป็น ALSQ 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี บุรีรัมย์ และภูเก็ต มีโรงแรมที่เป็น ALSQ 5 แห่ง ได้แก่ ชลบุรี 1 แห่ง บุรีรัมย์ 1 แห่ง ภูเก็ต 3 แห่ง และรอการรับรองอีก 1 แห่ง คาดว่าเฉพาะในภูเก็ตจะมีห้องพักรองรับได้ถึง 4,000-5,000 ห้อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ผู้จัดการ

ประเด็นข่าว

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับมาตรการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศ ว่า มีความเสี่ยงที่จะนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศ และสิ่งที่พยายามทำกันมาตลอดจะสูญเปล่า รัฐควรจัดบริการตรวจโควิด 19 ให้เหมือนการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี ที่สำคัญ หากตัดสินใจรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นและลดเวลากักตัว จะเกิดการระบาดซ้ำได้ ระบบคัดกรองหลายครั้งและกักตัว 14 วัน คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ควบคุมโรคได้จนถึงทุกวันนี้

2.ประชาชนไม่ใส่หน้ากากอนามัย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-เพจเฟซบุ๊ก "เรื่องเล่าหมอชายแดน" ของแพทย์ รพ.แม่สอด จ.ตาก โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ว่า ในประเทศเมียนมาพื้นที่ส่วนใหญ่สงบแล้ว แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนดูเหมือนจะเหนื่อยเพิ่มขึ้น จากการสังเกต พบว่าประชาชนใส่หน้ากากอนามัยประมาณ 60% เท่านั้น ซึ่งน้อยไปสำหรับเมืองชายแดน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ศบค.ชุดใหญ่ได้เน้นย้ำต้องรณรงค์การใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลังพบประชาชนใส่หน้ากากลดลงจาก 94.8% ช่วงเดือนพ.ค. เหลือเพียง 82.2%

3.เตือนประชาชน 10 จังหวัดระวังโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ในเมียนมามีผู้ติดเชื้อ 10,734 ราย และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือประชาชนบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา 10 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ดูแลพื้นที่ชายขอบและรักษามาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด โดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ส่วนการตรวจคัดกรองที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ตั้งแต่ต้นเดือนก.ย.ตรวจ 2,462 คน ยังไม่พบผู้ติดเชื้อ และยังคงตรวจคัดกรองต่อเนื่อง โดยห้องปฏิบัติการเครือข่ายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 229 แห่ง ตรวจไปแล้ว 977,854 ตัวอย่าง พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือใช้แอปพลิเคชันเพื่อยืนยันและติดตามบุคคลในกรณีสงสัย ขณะนี้มีคนลงทะเบียนใช้แล้ว 45 ล้านคน

4.เร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วย รมว.สธ. ทำหนังสือถึงนายกฯ ขอให้พิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต โดยเชิญชวนให้ทุกกระทรวง รัฐวิสาหกิจ มาสัมมนาและทัศนศึกษาที่ภูเก็ต พร้อมจัดประชุมกรม.สธ.จ.ร.ภูเก็ต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนในประเทศและต่างประเทศ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, xinhua, thai, New18, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, one31, xinhua, tnntailand, newtv.)

- WHO เตือนว่าผู้เสียชีวิตอาจสูงถึง 2 ล้านราย หากแต่ละชาติยังไม่ผนึกกำลังกันแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นเอกภาพ
- โคลอมเบีย ผู้ติดเชื้อสะสม 806,038 ราย เป็นอันดับ 5 ของโลก ยังรักษาตัว 78,956 ราย เสียชีวิต 25,296 ราย
- เมียนมา มีผู้ป่วยเพิ่ม 743 ราย ผู้ป่วยสะสมเกิน 10,000 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 28 ราย เสียชีวิตรวม 226 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในนครย่างกุ้ง ซึ่งยังอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวด ล่าสุด รัฐบาลขยายเวลาห้ามเดินทางออกนอกเมืองและห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศลงจอดจนถึงสิ้นเดือนต.ค.นี้
- อินเดีย ผู้ติดเชื้อมากกว่า 6 ล้านราย นายกฯ นเรนทรา โมเดลต่อที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติว่า ศักยภาพในการผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของอินเดียจะถูกใช้ช่วยเหลือมนุษยชาติทั่วโลก โดยการทดลองวัคซีนขณะนี้อยู่ในระยะที่ 3
- บราซิล ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 335 ราย เสียชีวิตรวม 141,741 ราย พบผู้ป่วยเพิ่ม 14,318 ราย
- ฝรั่งเศส ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงด้านการแพทย์แสดงความกังวลว่าการแพร่ระบาดระลอก 2 เกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาด หากทุกภาคส่วนไม่จริงจัง ระบบสาธารณสุขของประเทศอาจถึงขั้นล่มสลาย
- อังกฤษ วางแผนประกาศมาตรการล็อกดาวน์ในกรุงลอนดอนและพื้นที่ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือของประเทศ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ขณะที่คนไม่ให้ความร่วมมือ ออกมาประท้วงล็อกดาวน์รอบใหม่
- เกาหลีใต้ มีผู้ป่วยรายใหม่ 50 ราย เป็นสถิติต่ำสุดตั้งแต่เกิดการระบาดระลอกใหม่
- ออสเตรเลีย บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เผยว่า สเปรย์พ่นจมูกที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันใช้หัวัดและใช้หัวัดใหญ่ สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้อย่างมีนัยสำคัญ
- สหรัฐฯ ฝับ บาร์ ในนิวยอร์ก ฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรค ส่งผลให้ติดเชื้อวันเดียวกว่า 866 ราย ด้าน มหาวิทยาลัยในแคลิฟอร์เนีย สังกักตัวคน 5 รายป่วยโควิด
- มาเลเซีย ประกาศให้ 4 เขตในรัฐซาบฮาร์ อยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ 2 สัปดาห์ จนถึงกลางเดือนต.ค. เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการติดเชื้อในระดับสูง
- จีน เรียกร้องให้บริษัทเอกชนที่นำเข้าอาหารแช่แข็งระงับการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่พบการแพร่ระบาดของโควิด 19 รุนแรง หลังตลอดเดือนก.ย. พบสินค้านำเข้าปนเปื้อนไวรัสโควิด 19 หลายครั้ง และมีการสั่งระงับการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารทะเลแช่แข็งจากบราซิล อินโดนีเซีย และรัสเซีย เป็นการชั่วคราว
- สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสม 33,281,318 ราย กลับบ้านแล้ว 24,595,002 ราย รักษาในรพ. 7,684,561 ราย เสียชีวิตสะสม 1,002,415 ราย

| ประเด็นข่าว |
|---|
| <p>ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด ได้แก่ สหรัฐฯ 7,320,221 ราย ส่วนพม่ามีผู้ป่วยรายใหม่ 743 ราย ผู้ป่วยสะสม 10,734 ราย ขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับ 138</p> <p>ชื่นชมผู้ช่วยเลขาฯ รมว.สธ. สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชูปการเมือง</p> <p>-กล่าวว่า นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.สธ. คอยช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตลอด โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงโควิด 19 ระบาดมีการลือคาวาน์ภูเก็ททำให้ประชาชนและร้านค้าได้รับผลกระทบหนัก ได้เดินทางช่วยเหลือชาวบ้านตามสโลแกนประจำตัว "เราทำงานทุกวัน" ล่าสุดประกาศผ่านเฟซบุ๊ก "ใครถูกเลิกจ้าง ต้องการนมให้ลูกหลาน ติดต่อคุณอ๊อต 08-1893-4893 ได้ทันที"</p> |
| <p>รางวัลเลิศรัฐปี 63 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ, สยามรัฐ, มติชน</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกับ บ. โปรเจ็คฟิลด์ จก. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำ ยุงชนิดเม็ด มอสต๊อบ ทีบี ได้รับการจดทะเบียนในบัญชีนวัตกรรมไทย เมื่อเดือน ต.ค. 2561 นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2563 ประเภท นวัตกรรมบริการระดับดีเด่น จากผลงานนวัตกรรมไดฟลูเบนซูรอน : กำจัดยุงลายไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน จาก ก.พ.ร.</p> |
| <p>สารเคมีทางการเกษตร สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า, ผจก.รายวัน, มติชน, bangkokpost, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์(ไทยโพสต์, ข่าวสด, แนวหน้า, หุ่นอินไซด์, ประชาไท, สำนักข่าวอิศรา, สปริงนิวส์, ประชาชาติ, บ้านเมือง, สำนักข่าวไทย)</p> <p>-นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า หลังมีประกาศ ก.อุตสาหกรรม กำหนดให้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามมิให้มีการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ตั้งแต่ 1 มิ.ย.เป็นต้นมา กกก.ได้รับข้อมูลจากหน่วยงาน บุคคลและกลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งให้ขยายเวลาบังคับใช้กฎหมาย คงมติ กกก. และขอให้ทบทวนมติที่หักยกเลิกการใช้พาราควอต รวมทั้งมีผู้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบและแนวทางการลดผลกระทบมาให้ ที่ประชุมจึงมีมติยังไม่สมควรทบทวนการออกประกาศที่หักยกเลิกการใช้พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส เนื่องจากเพ็งมีผลบังคับใช้รวมทั้งมีเหตุผลรองรับชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นสารอันตรายมีผลเสียต่อสุขภาพ</p> |
| <p>ทุจริตบฯ บัตรทอง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, มติชน) เว็บไซต์(newtv, ประชาไท, acnews, มติชน, สำนักข่าวอิศรา)</p> <p>-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ได้ประชุมร่วมกับ ผอ.สนง.เขตคลองเตย บางนา พระโขนง และวัฒนา เพื่อชี้แจงสถานการณ์ และการเตรียมการรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณียกเลิกสัญญาคลินิกชุมชนอบอุ่น และเตรียมที่จะยกเลิกเพิ่มอีก 106 แห่ง 30 ก.ย.นี้ ขณะเดียวกันได้จัดทีมผู้บริหารลงพื้นที่พบปะหารือกับผอ.เขตต่างๆ ทั้ง 50 เขต เพื่อชี้แจงสถานการณ์และเตรียมการรองรับเช่นกัน</p> |
| <p>ยกระดับรพ.ปากช่องนานา สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ koratdaily, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, thailandplus, thaigov</p> <p>-นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 9 กล่าวว่า มีแผนยกระดับรพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา เป็นรพ.ทั่วไปขนาดใหญ่ ให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รองรับทั้งเรื่องอุบัติเหตุและโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการขยายตัวของประชากรและโรคติดต่อที่มากับประชากรต่างถิ่น ดูแลประชากรในพื้นที่กว่า 2 แสนคนและประชากรแฝงประมาณ 1 แสนคน มีเป้าหมายหลัก คือ ลดการส่งต่อ ลดการรอคอย ลดความแออัด และลดการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งเนื้อหัวใจตาย และอุบัติเหตุ</p> |
| <p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผสมไซบูทรามิน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผจก.ออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, New18, Innnews</p> <p>-นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เผย สสจ.สกลนคร ได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารจากสถานที่จำหน่ายใน จังหวัด พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทัช มี เลขสารบบอาหาร20-1-07461-5-0039 รุ่นการผลิต KJR 003-01 MFD : 13.01.2020 EXP : 13.01.2022 ผลิตโดย WELGO LABORATORY 3/88 Muang Chonburi ผลตรวจวิเคราะห์พบไซบูทรามินซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 1 เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ขอเตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน เพราะอาจได้รับผลข้างเคียงจนเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต</p> |
| <p>เตือนระวังโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในฤดูฝน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เส้นทางเศรษฐกิจ, New18, ผจก.ออนไลน์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, thailandplus, Innnews</p> <p>-นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีและโฆษกกรมการแพทย์ แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในฤดูฝน เกิดได้ทั้งจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัส อาการคือ ถ่ายอุจจาระเหลวกว่าปกติเกิน 3 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายเป็นน้ำ 1 ครั้งต่อวัน หรือถ่ายมีมูกปนเลือด 1 ครั้งต่อวัน อาจมีไข้ ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน สาเหตุเกิดจากการกินอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อ กินอาหารสุกๆ ดิบๆ หรืออาหารที่มีแมลงวันตอม การดูแลผู้ช่วยกรณีที่เป็นเด็กให้กินอาหารเหลวบ่อย ๆ ส่วนวัยทั่วไปรวมถึงผู้สูงอายุ ให้กินอาหารอ่อนๆอย่างง่าย ที่สำคัญ ควรดื่มน้ำสะอาดเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำ ไม่ควรกินยาให้หยุดถ่าย เพราะจะทำให้เชื้อโรคค้างอยู่ในร่างกาย ซึ่งจะเป็นอันตรายมากขึ้น</p> |
| <p>ข่าวปลอม ทาบริหารช่วยไหลเวียนโลหิต สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, JS100</p> <p>-ตามที่มีคลิปวิดีโอแนะนำเรื่อง ทาบริหารช่วยการไหลเวียนโลหิต ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสถาบันประสาทวิทยา พบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน</p> |

ประเด็นข่าว

สารเคมีรั่วไหล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสทูเดย์, one31, มติชนออนไลน์, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, 77 ข่าวเด็ด, ไทยโพสต์, sanook, acnews

-จนท.ตำรวจ สภ.บางแก้ว ได้รับแจ้งมีสารเคมีรั่วไหลบริเวณกลางหมู่บ้านบางพลีนิเวศน์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบต.บางแก้ว และรพ.บางพลี ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบชาวบ้านที่สูดดมสารเคมีกว่า 10 ราย มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก นำส่งรพ.ใกล้เคียง ชาวบ้านเล่าว่า มีคนงานร้านรับซื้อของเก่า นำถังเหล็กแคปซูล มาเจาะตัดเพื่อนำเหล็กไปขาย ทำให้สารเคมีไม่ทราบชนิดรั่วไหลออกมา คนงาน 2 คนหมดสติ ส่วนประชาชนในละแวกใกล้เคียงมีอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออก ต้องรีบนำตัวส่งรพ.หลายราย และยังมีอาการคันตามผิวหนัง ด้าน นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี ระบุ ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสารเคมีเข้ามาตรวจสอบและประเมินผลกระทบอย่างละเอียดเพื่อหาข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ป่วยต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ New18, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, เดลินิวส์, ThaiGov

-นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 6 ให้สัมภาษณ์ว่า เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยได้ฉีดพ่นน้ำบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่โดยรอบ พร้อมกันพื้นที่และนำผู้สัมผัสสารเคมีส่งรพ.บางพลี 8 ราย เจ้าหน้าที่รพ.ได้ค้นหาผู้สัมผัสสารเคมีเพิ่มและแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในชุมชน จากการประเมินพบว่ามีความเสี่ยงระดับสูง เนื่องจากสารเคมีที่รั่วไหลมีการฟุ้งกระจายบริเวณกว้าง มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ได้ประสานศูนย์พิษวิทยารามาธิบดีเกี่ยวกับคำแนะนำแนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสสารเคมี และให้สสจ.สมุทรปราการเก็บตัวอย่างสารพิษในสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่และ อสม.ลงพื้นที่แนะนำประชาชนรอบพื้นที่ที่เกิดเหตุให้สวมหน้ากากอนามัยและสังเกตอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ คาดว่าจะเป็นสารคลอรีน

อาหารเป็นพิษเสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ brighttv, สยามรัฐ, คมชัดลึก, sanook, 77 ข่าวเด็ด, ผจก.ออนไลน์

-จนท.ตำรวจ สภ.บางพลี ได้รับแจ้งเหตุ นางสาวอรพิน อายุ 40 ปี เสียชีวิต สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากอาหารเป็นพิษ ท้องร่วงอย่างรุนแรงและอาเจียนจนร่างกายขาดน้ำเฉียบพลัน หลังกินปอเปี๊ยะที่ซื้อจากตลาดเมื่อวันที่ 25 ก.ย. และแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนำออกมาทอด เจ้าหน้าที่ส่งศพไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaipbs

-สสจ.สมุทรปราการ ส่งสอบสวนโรค ควบคู่กับผลตรวจพิสูจน์ของแพทย์

เยียวยาจิตใจเด็กโรงเรียนสารสาสน์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์), เว็บไซต์(ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยรัฐ, ผจก.ออนไลน์, ผจก.รายวัน 360 องศา, workpointtoday, แนวหน้า)

-นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รรมช.ศธ. กล่าวถึงกรณีครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี ทำร้ายเด็กนักเรียน ว่า ได้ประสานกรมสุขภาพจิตดูแลสภาพจิตใจนักเรียนและผู้ปกครอง มีแนวทางจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเยียวยาจิตใจเด็กกลุ่มอื่นๆ ขณะที่ นายจตุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมฯ สั่งการอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่งนักจิตวิทยาเด็กเข้าไปให้คำแนะนำปรึกษาทางจิตวิทยาแก่เด็กและผู้ปกครอง เบื้องต้นจะตั้งไลน์กลุ่มผู้ปกครอง โดยมีนักจิตวิทยาและนักสุขภาพจิตเข้าร่วม รวมทั้งจะมีการประชุมคณะกรรมการทีมสหวิชาชีพ จ.นนทบุรี เพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือเยียวยา

รถทัวร์ศึกษาดูงานเกิดอุบัติเหตุ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-ความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถทัวร์นำเที่ยว 2 ชั้น ชนกับรถบรรทุกพ่วง ที่ ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา มีผู้เสียชีวิต 7 ราย บาดเจ็บ 49 ราย ขณะนี้แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 32 ราย ไปรักษาต่อรพ.ใน จ.ร้อยเอ็ด 1 ราย ยังรักษาตัวอยู่ รพ.มหาสารคามนครราชสีมา 10 ราย รพ.ค่ายสุรนารี 1 ราย รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3 ราย รพ.เทพรัตนนครราชสีมา 2 ราย

โรคปลายประสาทอักเสบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360

-เพจสายโพธิ์ดำ เผยแพร่เรื่องเล่าจากลูกเพจ ว่า คุณพ่อรายหนึ่งปล่อยให้ลูกเล่นโทรศัพท์จนไม่มีเวลาพักผ่อน ส่งผลให้ป่วยปลายประสาทอักเสบ จึงอยากฝากเตือนเป็นอุทาหรณ์ โดยองค์การอนามัยโลกกำหนดคู่มือแนะนำพ่อแม่และผู้ปกครองในการควบคุมเวลาหน้าจอสำหรับเด็กว่า เด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ขวบ ไม่ควรอยู่หน้าจออิเล็กทรอนิกส์ เด็กอายุ 1-4 ขวบ ไม่ควรใช้เวลาอยู่หน้าจอเกิน 1 ชั่วโมง พ่อแม่ควรสกรีนเนื้อหาจากรายการก่อนทุกครั้ง และดูไปพร้อมกับลูกเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจ

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

